

จับเบ็งปลอมด้วยอุปกรณ์เสริม....

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2552

จับเบ็งปลอมด้วยอุปกรณ์เสริม

[>> เรื่องอื่นๆในหมวด](#)



ในตอนช่วงปลายปี 2008
 นี้ข่าวที่เป็นกระแสสังคมมากอันหนึ่งก็คือเรื่องแบงค์ปลอมระบาด
 ซึ่งไม่ใช่มีแต่แบงค์พันนะครับ แบงค์อื่น ๆ ก็มีแต่น้อยมาก
 มันทำเอาธนาคารและผู้โชต่างก็ไม่ค่อยไวใจกัน เอาแบงค์พันไปซื้อของร้านก็ไม่อยากรับ
 หรือร้านค้าทอนแบงค์พันมาคนซื้อก็ไม่อยากรับ เป็นอันว่าป่วนกันทั่วเมืองเลยงานนี้
 สำหรับการตรวจสอบแบงค์ปลอมจริงๆสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ
 แต่หากเป็นคนที่ไม่มีควมชำนาญแน่นอนว่าพลาดได้ง่ายๆ เช่น เคาบอกว่าให้เอานิ้วลูบตรง
 คำที่เขียนว่ารัฐบาลไทย มันจะหนูนๆ แต่ผมว่าลูบแล้วก็ยังยาก สงสัยนิ้วผมสากไปหน่อย
 คงต้องไปหานี้เวียรทาเพิ่มแล้วหละ



อีกวิธีคือใช้ไฟ แบคไลท์
 ว่างแต่มันจะไปหาที่ไหนหละเวลาอยู่นอกบ้านต้องพกเครื่องแบคไลท์ตั้งโต๊ะไปด้วยหรือ?
 ไม่ต้องแล้วหละครับตอนนี้ที่เว็บ Brando ของ ฮองกงมีขาย ตกแล้วอันละสามร้อยกว่าบาท
 หรือ 8 USD

Specifications:

- 2 x purple LED
- 2 x CR1220 Lithium battery (replaceable)
- Battery life is approximately 20 hours for continuous operation
- Double sided tape on the back
- Dimension: 5.6 x 2.9 x 0.6 cm

เป็นไฟฉายแบคไลท์

ที่ทำออกมาสำหรับนำไปติดบนมือถือและ PDA Phone โดยเฉพาะ
 ใช้งานก็ง่ายเหมือนเปิดไฟฉายธรรมดาแหละครับ ทำงานด้วยแบตเตอรี่แยกต่างหาก
 เป็นถ่านลิเธียมแบบถ่านกระดุม ขนาดไม่ใหญ่ไม่โต
 แต่หากใครชอบเครื่องบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าจะเกะกะไปเหมือนกัน แต่มีก็ดีกว่าเหมือนกัน
 เจอแบงค์ปลอมไปสักสองสามใบ ผมว่าเดือนนี้มีจุกแฉะ

อันนี้แบงค์ของ Hongkong มันจะขึ้นลายให้ทันทีเวลาฉายไฟ
 เอาไฟแบคไลท์ส่องแล้วจะเห็นชัดขึ้นนะครับ

ในภาพด้านบนอันนี้ของไทยครับ ผมเอาไฟฉายแบบ LED ส่องดู
 แบงค์ 100 ไทย ตรงเส้นเล็กๆในกระดาษ เห็นเค้าตรวจด้วยวิธีนี้ก็ไดเช่นกัน มันจะเขียนว่า
 100 บาทชัดเจน สองก๊ับแต่ดูจะมองไม่เห็น
 พอเห็นของ Brando แล้วทำให้ผมนึกถึงไฟฉายพวกกุญแจที่ผมพกทุกวันว่ามันก็หลอดไฟ LED
 เหมือนกันนี่หนา ไฟแรงด้วย ราคาก็ไม่แพงซื้อมา 70 บาทเอง โคตรเวิร์คครับ ขอบอก
 แนะนำเลย ผมใช้ประจำใช้แทนไฟฉายปกติได้เลยเพราะสว่างมาก
 เลยนึกต่อไปว่าถ้าเราเปลี่ยนหลอดให้เป็นไฟสีม่วงมันจะใช้ได้ไหมนะ ? อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะ
 เพราะยังไม่มีเวลาไปบ้านหมอไปหาซื้อหลอด LED สีม่วงมาเปลี่ยน

ธนบัตรของไทยเวลาเอา ไฟแบคไลท์ส่อง

หากเป็นของแท้จะเห็นเป็นเส้นด้ายคล้ายๆตัวหนอนสะท้อนออกมา ลองดูในภาพที่ผมวงไว้
 เป็นเส้นด้ายคล้ายตัวหนอนตอนไหน (เส้นเหลือง ๆ) อยู่บนพื้นผิวเต็มไปหมด
 เวลาโดนไฟแบคไลท์จะเห็นชัดมากขึ้น

สำหรับวิธีตรวจสอบด้วยตาเปล่าๆ อีกวิธีที่น่าจะจำไปใช้กันนะครับ คือเอาแบงค์ 1000
 มาวางลง แล้วตรงตัวเลขจะเห็นว่าสีสองสี คือสีทองกับสีเขียว แต่พอเราหยิบแบงค์ 100
 วางเอียงๆ สัก 45 องศา จะเห็นว่าสีทองมันกลาง และหายไปจะมองเป็นสีเขียวทั้งหมด
 ซึ่งหากเป็นแบบนี้แสดงว่าของแท้ แต่หากไม่มี ยังเป็นสีทองชัดเจนอยู่
 คุณโดนมันเขาให้แล้วหละ!

ไว้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนหลอดสีม่วงดูนะ น่าจะได้ผลเหมือนกัน
 70 บาท สว่างมากครับ ใช้อะไร แบคไลท์มากด้วย คุ่มค่า
 ครับไม่ได้มาโฆษณา แต่ชื่อในทางสรรพสินค้าแผนกรถยนต์นี่แหละ เห็นว่าถูกดี
 แล้วยังไม่เกะกะด้วยครับ

http://mobile.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=02794